



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 15 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,186 ราย ติดเชื้อสะสม 372,215 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,543 ราย หายป่วยสะสม 266,127 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 98 ราย เสียชีวิตสะสม 3,032 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 13,533,717 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 189,681,032 ราย เสียชีวิต 4,082,222 ราย รักษาหาย 173,119,987ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO เตือนอีกไม่กี่เดือนโควิดสายพันธุ์เดลตาจะระบาดทั่วโลก **สหรัฐฯ** พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นกว่าครึ่งประเทศหลังวันชาติที่มีการชุมนุมฉลอง **อิสราเอล** สามารถเอาชนะโควิดสายพันธุ์เดลตาได้โดยไม่ต้องล็อกดาวน์เพิ่ม ขึ้นอยู่กับผู้คนสวมหน้ากากและรักษา ระยะห่างระหว่างกัน **สิงคโปร์** พบคลัสเตอร์โควิดในลานจอดรถอโศก **ออสเตรเลีย** ชีตนิยขยายล็อกดาวน์สกัดเดลต้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ **อินโดนีเซีย** พบประชาชนในกรุงจาการ์ตาติดโควิดเกือบครึ่ง

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่รัฐบาลเร่งจัดหาทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ โดยแอสตราเซนเนกาและซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนหลัก และซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดอาการรุนแรงของผู้ติดเชื้อ และยังมีแผนนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา ซึ่งเป็น mRNA และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เป็นไวรัส เวกเตอร์ โดยนายกฯ เห็นว่าวัคซีนยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือโควิด 19 อีกอย่างน้อยใน 1-2 ปีข้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, workpointtoday, pptvhd36, innnews, springnews, amarintv, thebangkokinsight, topnews, ช่อง 7, 9)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนโควิด 19 ปี 2564 จำนวน 100 ล้านโดส ส่วนปี 2565 เดิมเสนอ 50 ล้านโดส ต่อมาเพิ่มเป็น 100 ล้านโดส และขยายเป็น 120 ล้านโดส โดยมีครบทุกเทคโนโลยี ส่วนวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ต้องส่งมอบ 61 ล้านโดสภายในสิ้นปีนั้น อาจจะส่งมอบครบในเดือน พ.ค. 2565 เพราะในสัญญาไม่ได้ระบุเวลาชัดเจน และในช่วงเวลานี้เป็นอำนาจของผู้ขาย การกำหนดในสัญญาต่างๆ จะไม่ค่อยยืนยันเรื่องของเวลา ทั้งนี้ มีการตกลงว่าการส่งมอบวัคซีนระหว่างกรมควบคุมโรคและบริษัทแอสตราฯ ให้อยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตในประเทศ

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวว่า นายกฯ รมว.สธ. และรมช.สธ. ยอมให้เลื่อนการส่งมอบวัคซีนให้ครบ 61 ล้านโดสไปเป็นเดือน พ.ค. 2565 ได้อย่างไร ทำให้ไม่พยายามใช้อำนาจตามกฎหมายจำกัดการส่งมอบวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thansettakij

-นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งคำถามว่า 1.ทำไมข้อมูลการสั่งซื้อวัคซีนทั้งชนิด ราคา ปริมาณการส่งมอบ จึงสับสน 2.ทำไมรัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 20 ล้านโดส 3.ทำไมการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา 60 ล้านโดส จึงล่าช้าเป็นพ.ค. 2565 4.การให้วัคซีนสลับชนิดช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจริงหรือ 5.คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนเมื่อไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุ ได้รับจดหมายจากแอสตราเซนเนกาว่าจะส่งมอบได้ 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตคือ 15-16 ล้านโดสต่อเดือน กรณีจำกัดการส่งออกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล เพราะการผลิตวัคซีนเป็นการผลิตและใช้ไปไม่มีสต็อก และในสถานการณ์ที่มีความต้องการวัคซีนทั่วโลก ประเทศอื่นๆ ก็ประสบภาวะขาดแคลน บางประเทศที่มีวัคซีนคือประเทศที่มีการจองซื้อล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้ว

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการเสวนาวิชาการวัคซีนโควิด 19 สำหรับสื่อมวลชน ว่า ประเทศไทยสั่งวัคซีนโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทั้งการเก็บรักษาและมีโอกาสผลิตในไทย คือ แอสตราฯ ซึ่งเป็นไวรัสเวกเตอร์ โดยจองไว้ 61 ล้านโดส แต่เมื่อมีการระบาดเพิ่ม ได้จองวัคซีนซิโนแวค เป็นชนิดเชื้อตาย เพราะนำเข้าได้เร็วที่สุด ส่วนไฟเซอร์ โมเดอร์นา ไม่สามารถซื้อได้ในเวลานั้น จึงได้ซิโนแวคความถี่ควบคุมการระบาดในเดือน ก.พ. และฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนแอสตราเซนเนกาทยอยมา รวมวัคซีน 2 ตัว เดือนละ 10 ล้านโดส ฉีดได้เฉลี่ยวันละ 3 แสนโดส ทั้งนี้ วัคซีนแอสตราฯ หากสถานการณ์ระบาดไม่รุนแรงจะทยอยฉีดไปถึงสิ้นปี ขณะนี้บริษัทกำลังเพิ่มการผลิตแต่บอกไม่ได้ว่าจะส่งทันหรือไม่ทันในปีนี้อาจบริษัทจะส่งเกินไปปีหน้าก็สามารถดำเนินการได้ เพราะสัญญากำหนดไว้ก่อนมีวัคซีนจริง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน

-สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 4 ประเด็น 1.ให้อปท.สามารถจัดซื้อ Rapid Antigen test kit เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนและเครื่องตรวจแบบ RT-PCR ได้แบบเร่งด่วน 2.ให้รัฐบาลอนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 3.ให้อปท.และรพ.เอกชนสามารถจัดหาวัคซีนทางเลือกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องจัดหามาจากหน่วยงานที่ศบค.กำหนด และ 4.ขอให้อกระเปียบรองรับในการฉีดวัคซีนโควิดแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะรัฐบาลปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ดังนี้ 1.เร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2.การจัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนควรทำโดยกระบวนการที่โปร่งใส เน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตสูง 3.ปรับแผนการจัดหาวัคซีนให้ทันต่อสายพันธุ์ของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4.จัดบริการตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมและทั่วถึง 5.ติดตามว่าประชาชนได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างทั่วถึงหรือไม่ โดยอาจกำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย

2.การฉีดวัคซีนสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ amarintv

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.วิชาการ ภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ได้ประชุมแนวทางการให้วัคซีนสลับชนิดอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้ขอให้พิจารณาประเด็นนี้รอบคอบ และยืนยันการให้วัคซีนสลับชนิดสามารถดำเนินการได้ โดยจะเสนอศบค.อีกครั้งในวันที่ 16 ก.ค. และเริ่มดำเนินการต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

-Dr.Renu Madanlal GARG Acting WHO Representative to Thailand ให้ความเห็นประเด็นฉีดสลับชนิดว่า WHO ไม่มีข้อขัดแย้งต่อนโยบายของไทย สามารถทำได้บนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และเสนอให้ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ประชาชาติ

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. โพสต์เฟซบุ๊กถึงผลการทดลองฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ตามด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยอ้างอิงข้อมูลจากวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ ว่า หลายประเทศในยุโรปทยอยมีผลการทดลอง โดยพบว่าปริมาณภูมิคุ้มกันสูงกว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม อย่างชัดเจน อาจเกิดผลข้างเคียงมากกว่าแต่ไม่ได้มากจนน่ากังวล สิ่งที่ที่น่าสนใจคือ การฉีดแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันขึ้นเพียง 5 เท่า ขณะที่ฉีดโมเดอร์นาเข็มที่ 2 ภูมิคุ้มกันขึ้นถึง 115-125 เท่า มากพอที่จะรับมือสายพันธุ์เบตาได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ mcot

-ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีจรัสศรี นายแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 และแอสตราเซนเนกาเข็ม 2 ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำในพื้นที่กทม.และปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง 3 เดือน เพื่อรับมือการระบาดของเชื้อเดลตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด

-คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 10 คณะ ในฐานะคณะที่ปรึกษา ศธ. ในศบค. ออกแถลงการณ์สนับสนุนมาตรการฉีดวัคซีนสลับชนิด และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า แม้จะยังไม่มียุทธศาสตร์ถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจน แต่เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันว่าการให้วัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม หลังได้รับซิโนแวค 2 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ชัดเจน และพบผลไม่พึงประสงค์รุนแรงได้ไม่บ่อย จึงเห็นควรสนับสนุนมติคกก.โรคติดต่อแห่งชาติเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีความปลอดภัยและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่

3.เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, tnthailand, pptvhd)

-ศ.นพ.นิตี มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จะเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปฯ CRA SINOP ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ สำหรับบุคคลธรรมดาให้ลงชื่อในวันที่ 18 กค. เวลา 08.00 น. ชุดแรก 40,000 คน

4.การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai

-ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ขณะนี้จัดสรรโควตาวัคซีนให้รพ.ต่างๆ 285 แห่งแล้ว และวันที่ 16 ก.ค. จะทยอยลงนามสัญญาซื้อ-ขายและรับชำระเงินจากรพ. โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 21 ก.ค. คาดว่าประมาณ 23 ก.ค. อภ.จะลงนามในสัญญาซื้อ-ขายกับบ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ยังคงเข้ามาช่วงแรกไตรมาส 4/2564 และไตรมาส 1/2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. เปิดเผยว่า ได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจในวันที่ 15 ก.ค. หลังแจ้งความดำเนินคดีกับ นพ.บุญวานาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และนายลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภา ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นเหตุให้อภ.ได้รับความเสียหาย กรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

นาให้กับสมาคมรพ.เอกชน และพร้อมที่จะเปิดเอกสารต่อผู้กันในชั้นศาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามกีฬา

-น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรมการสาธารณสุขพิจารณาขบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 แกลงผลการประชุมกมธ.งบประมาณ ว่า กมธ.ได้สอบถามเรื่องราคาวัคซีนโควิดแต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิเสธให้ข้อมูล และได้สอบถามสภาอากาศไทยซึ่งเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจเจรจาจัดซื้อวัคซีน ว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนโควิดทางเลือกหรือไม่ ซึ่งเลขาธิการสภาอากาศไทย ระบุว่าได้เจรจาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับบริษัทผู้ผลิตแล้ว 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้ประชาชนฟรี แต่ขั้นตอนการนำเข้าองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส สภาอากาศไทย รพ.รามธิบดี และ รพ.ศิริราช ตัดไป 1.1 ล้านโดส เหลือให้ภาคเอกชน 3.9 ล้านโดส ซึ่งยอดจองวัคซีนโมเดอร์นาของรพ.เอกชนมี 9.2 ล้านโดสแล้ว

5.นพ.บุญเซ็นสัญญาไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, js100, isranews)

-นพ.บุญ วานาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ว่า ไม่สามารถเจรจากับไฟเซอร์ สหรัฐฯ ได้ เนื่องจากไฟเซอร์ประเทศไทยมีสัญญากับรัฐบาลไทยแล้ว จึงต้องเล็งเห็นกับ BioNTech เยอรมนี โดยจะเซ็นสัญญาวันนี้ (15 ก.ค.) แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อหน่วยงานรัฐที่จะเป็นตัวแทนซื้อวัคซีนได้ เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานเป็นผู้ตกลงตัวเอง โดยสั่งซื้อทั้งหมด 20 ล้านโดส ล็อตแรกช่วงปลายเดือน ก.ค. 2564 ราว 5 ล้านโดส ส่วนการขึ้นทะเบียนวัคซีน BioNTech กับอย. คาดว่าใช้เวลาเพียง 1 วัน เนื่องจากเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกับที่ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดให้จองได้ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ จะขายให้ในราคาทุนบวกภาษีและการขนส่งไม่เกิน 1,300 บาท ลูกค้ายของรพ.ธนบุรีที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไว้ หากต้องการเปลี่ยนยี่ห้อรพ.จะแจ้งขั้นตอนให้ทราบอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ ch7

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า การนำวัคซีนเข้ามาในประเทศผู้ที่ขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้นำเข้า กรณีไฟเซอร์ จะมีบ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก. เป็นผู้ได้รับอนุญาต กรณีที่ผู้ซื้อติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ที่นำเข้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต คือ บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก. แต่หากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศยินยอมให้มีตัวแทนเพิ่มเติม ผู้ที่นำเข้าหรือบริษัทนั้นต้องมาขออนุญาตเป็นผู้นำเข้าจากอย.ก่อน ซึ่งในส่วนของไฟเซอร์ยังไม่มีผู้มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับอนุญาตยังคงเป็น ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามกีฬา

-บ.ไฟเซอร์ ยืนยันว่า บริษัทมีการเจรจากับกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยเท่านั้น

6.ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, ช่อง 9, NBT, TNN, ThaiPBS)

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. แกลงแนวทางการใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit ว่า จะทำให้สามารถตรวจได้เร็วขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะรู้ผลภายใน 15-30 นาที เมื่อผลเป็นบวก ทีมจะรู้ว่าผู้ป่วยจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไร แต่ถ้ามีอาการทางเดินหายใจจะใช้การตรวจโดย RT-PCR

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ชุดตรวจมีทั้ง Antigen test kit และ Antibody test kit ซึ่งอุปกรณ์คล้ายกัน ถ้าเป็นการตรวจ Antibody จะใช้เลือดเจาะจากแขน แต่ Antigen จะเก็บจากสารคัดหลั่ง ซึ่งถ้าติดเชื้อไม่นาน มีเชื้อไม่มาก อาจจะตรวจแล้วเป็นลบ จึงต้องมีการตรวจซ้ำ 3-5 วันหลังจากนั้น ขณะนี้มี 26 ยี่ห้อที่ขึ้นทะเบียน ไม่แนะนำให้ซื้อชุดตรวจผ่านออนไลน์หรือตลาดนัดเพราะผิดกฎหมาย แต่ในอนาคตอาจจะขายในร้านยาที่มีเภสัชกร ถ้าตรวจได้ผลเป็นบวก ให้แจ้งหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทร 1330 แต่ถ้าผลเป็นลบ อาจไม่มีเชื้อ หรือมีเชื้อไม่มากพอ ขอให้ตรวจซ้ำ และยังมีผลบวกปลอม ซึ่งมาจากการปนเปื้อนสารต่างๆ บนโต๊ะ หรือติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ชุดตรวจไม่สามารถแยกได้ ดังนั้นจึงต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ชุดตรวจเดิมใช้กับสถานพยาบาล ซึ่งการใช้กับประชาชนทั่วไปต้องมีเอกสารข้อมูลคำอธิบายขั้นตอนต่างๆ และจะมีข้อความกำกับว่าสำหรับประชาชนทั่วไป ล่าสุดกำลังออกทะเบียนให้กับ 3 บริษัท และวันนี้ (16 ก.ค.) อีก 2 บริษัท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดตัว “นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง รับประทานเทคโนโลยีเพื่อผลิตและจำหน่ายโดย บ.แอฟฟินอม ผู้ผลิตไทยรายเดียวจาก 24 รายที่ทยอยอนุมัติ ให้ผลแม่นยำ รู้ผลใน 15 นาที ใช้ง่าย ราคาถูก คาดว่าประชาชนซื้อตรวจเองที่บ้านได้ ส.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การนำเข้าชุดตรวจโควิด 19 ของ ส.อ.ท. คาดว่าสัปดาห์หน้าจะจัดหาได้เบื้องต้น 50,000 ชิ้น ราคาต่ำกว่า 200 บาทต่อชิ้น ซึ่งหากองค์การเภสัชกรรมดำเนินการเชื่อว่าจะสามารถคุมราคาได้ในระดับ 100 บาทต่อชิ้น

7. คุมราคาชุดตรวจฯ-ฟ้าทะลายโจร**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ**

-รอมว.พาณิชย์ ยืนยันว่า การควบคุมราคาชุดตรวจโควิด Rapid test ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะถ้าไม่มีกำไรจะไม่มีผู้นำเข้า ส่วนราคายาฟ้าทะลายโจรเป็นไปตามหลักกลไกตลาด รัฐบาลได้ให้ปลัด ก.พาณิชย์ ปลัด สธ. เลขาธิการ ออย. องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานอื่นๆ พุดคุยกัน เพราะหากควบคุมราคาจะทำให้ของหายจากตลาด หรือผู้ผลิตจะหยุดผลิต อย่างไรก็ตาม หากมีการกักตุนหรือขายเกินราคา จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์/สมุยพลัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, bangkokinsight, mcot, innnews, posttoday)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นไปตามแผน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตามกำหนด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่วนเกาะสมุย พังงั ยังคงเดินทางได้ โดยสมุยพลัสจะเปิดวันนี้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ ผลที่ได้รับจึงไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่สำคัญคือเห็นผลในมิติด้านเศรษฐกิจควบคู่กับด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, businesstoday, posttoday, bangkokbiznews, infoquest)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเปิด Samui Plus Model ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลใต้ ทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า รวมถึงพื้นที่อื่นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

9. การแยกกักตัวที่บ้านและชุมชน**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, ผจก., js100, innnews**

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า Community Isolation หลักเกณฑ์คือ ผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย อายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่มีโรคเรื้อรัง และไม่มีอาการจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน โดยจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาล และแนะนำวิธีทดสอบออกซิเจนในเลือด กรณีสงสัยว่าปอดมีปัญหาหรือไม่ โดยให้วัดออกซิเจนในเลือดก่อนออกกำลังกายลูกนิ่ง 1 นาที และวัดซ้ำหลังทำ หากปริมาณออกซิเจนลดลงมากกว่า 3 % จะถูกส่งตัวมารพ. และมีการจัดเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยมารพ.กรณีฉุกเฉิน โดยสธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมในการนำระบบสุขภาพปฐมภูมิ เช่น Telemedicine, Home Health care มาปรับใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 7, NBT)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศเรื่องแนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อ หรือโรคโควิด 19 มีผลบังคับใช้เมื่อ 9 ก.ค. 2564 กำหนดให้รพ.เอกชนหรือคลินิกที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการอยู่ในเกณฑ์สีเขียว แนะนำและดูแลให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย (Home Isolation) โดยสถานพยาบาลจะดูแล ส่งเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด ยา อาหาร วิดีโอคอลติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการทรุดลงให้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.เพื่อความปลอดภัย

10. สธ.เร่งจัดหาฟาวิพิราเวียร์**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday**

-นพ.กรกฎ ลิมสมมติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และ นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน แถลงข่าวการบริหารทรัพยากร เวชภัณฑ์ และเตียง ในสถานการณ์โรคโควิด 19 เผยการรักษาโควิด 19 และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากร 10 รายการ ยังมีเพียงพอ จัดหาฟาวิพิราเวียร์อีก 16 ล้านเม็ดภายใน ก.ค.นี้ ส่วนเตียงผู้ป่วยโควิดสีแดงใน กทม.ว่าง 10% เร่งเพิ่มจำนวน ยกระดับเตียงสีเขียวดูแลผู้ป่วยสีเหลือง โดยให้ผู้ป่วยสีเขียวดูแลรักษาที่บ้านและชุมชน ระดมฉีดวัคซีนผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค ลดจำนวนผู้ป่วยสีแดง ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. เปิดเผยว่า ยาฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัม) ชื่อสามัญ Favipiravir ที่อภ.วิจัย พัฒนา และผลิตเอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ออย.แล้ว จะเริ่มผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้ใช้ในเดือน ส.ค.นี้ ระยะแรกผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ล้านเม็ด และจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการนำเข้ายาจาก

ต่างประเทศ

11. เสนอรัฐบาลอนุมัติศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสูงสุดระดับ 4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkoktoday

-ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รุมว.การอุดมศึกษาฯ เสนอรัฐบาลอนุมัติทำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสูงสุดระดับ 4 สำหรับทดลองทำวัคซีน ทดลองยา ทดลองการเปลี่ยนแปลงเชื้อหรือพันธุกรรม พร้อมทำห้องไอซียูสัญจรรักษาผู้ป่วย และมอบนวัตกรรม “PAPR – ชุดกาวน์กันน้ำ” 5 พันชุดแก่ สธ.

12. ส.อ.ท.ผลิตสินค้า-ส่งออกไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กำลังขอเข้าพบรุมว.สธ. เพื่อหารือแนวทางใช้ระบบ Exposure Notification Express (ENX) ในการติดตามและแจ้งเตือนเมื่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงต่อติดโรคโควิด 19 ผ่านแอปฯ รวมถึงความชัดเจนการจัดการและฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพราะภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเริ่มได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน แต่การฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามแผนที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ รวมถึงวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่จะมีมาให้คนไทย 10 ล้านโดส ในเดือนก.ค.นี้ ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก การฉีดวัคซีนในภาคอุตสาหกรรมยังเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก ได้จัดตั้งคณะทำงาน 5 ชุด ช่วยเหลือสมาชิก ส.อ.ท. ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านข้อมูลโควิด ให้ความรู้การป้องกันโควิด 19 2.คณะทำงานจัดหาชุด Rapid antigen test และห้องความดันลบ 3.คณะทำงานคอลเซ็นเตอร์ ประสานงานรับเรื่องการตรวจและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 4.คณะทำงานระบบแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ทำหน้าที่ผลักดันกรมควบคุมโรคใช้ระบบ ENX และ 5.คณะทำงานหาเงินช่วยเหลือสมาชิก ส.อ.ท.

13. ประชาชนบึงกาฬหนีฉีดซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก มีประชาชนที่จองคิวไว้ทยอยมาฉีดวัคซีนค่อนข้างบางตา เนื่องจากมีข่าววัคซีนให้ภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการให้บริการแบบ Walk-in นำบัตรประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ทันที ทำให้มีประชาชนมาฉีดครบเต็มจำนวน

14. คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, amarintv, bangkokinsight, TNN)

-ศบค. รายงานพบ 7 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรวม 190 ราย ดังนี้ **ชลบุรี** โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านบึง ติดเชื้อ 87 ราย โรงงานอาหารกระป๋อง อ.บ่อทอง ติดเชื้อ 12 ราย และ โรงงานหินอ่อน อ.สัตหีบ ติดเชื้อ 12 ราย **นนทบุรี** โรงงานเสื้อผ้า อ.ปากเกร็ด ติดเชื้อ 30 ราย **ฉะเชิงเทรา** โรงงานเสื้อผ้า อ.บางคล้า ติดเชื้อ 10 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** ลูกเรือประมง อ.ปราณบุรี ติดเชื้อ 23 ราย **กาญจนบุรี** โรงงานยาสูบ อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ 16 ราย นอกจากนี้ **สมุทรปราการ** ผู้ติดเชื้อใหม่ 846 ราย **อำนาจเจริญ** ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง สังกัดหมู่บ้านหนองเตย และหมู่บ้านโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนนิคม **นครราชสีมา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 137 ราย ครบทั้ง 32 อำเภอแล้ว **บุรีรัมย์** ติดเชื้อเพิ่ม 104 ราย **พิจิตร** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย มาจากคลัสเตอร์โรงงานทำรองเท้า สังกัด 14 วัน **สระแก้ว** ปิตรพ.วังสมบูรณ์ 15-18 ก.ค. หลังพบแพทย์ติดเชื้อ 2 ราย

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด

-สมเด็จพระสังฆราช ลงนามประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ที่ขาดแคลน โดยกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ ให้วัดดำเนินการแล้วเบิกค่าใช้จ่ายที่สำนักงานเลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัด ให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

-นายภาฯ ตรวจสอบเชื้อโควิด 19 รอบที่ 3 ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 16 ก.ค. จะกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล

-6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ออกแถลงการณ์ให้ทบทวนข้อกำหนดในพ.ร.ก. ฉุกเฉิน หวั่นปิดกั้นการนำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่วนหน่วยงานรัฐก็สื่อสารผิดพลาดทำให้สังคมสับสน

-ประชาชนซื้อกระชายขาว ชิง ข่า พืชสมุนไพรไปต้มกินเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณต้านโควิด ส่งผลให้ราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, pptvhd36, thaiPBS, topnews, สวท.

-กรมอนามัย แนะนำครอบครัวเตรียมความพร้อมกรณีมีสมาชิกต้องแยกกักตัวที่บ้าน 1.แยกส่วนหรือพื้นที่วันระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร 2.หากมีพื้นที่จำกัด ให้ทำฉากกั้นระหว่างผู้แยกกักตัวและคนอื่นในครอบครัว 3.จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง 4.แยกของใช้ส่วนตัว 5.แยกการทำความสะอาดเสื้อผ้า 6.กรณีที่มีสมาชิกแยกห้องน้ำ ห้องส้วมได้ ให้ผู้แยกกักตัวใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 7.เตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิดและของใช้ส่วนตัวไว้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ 8.ถ้าต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่ง อยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 °c ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว หรือหากค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 95% ให้ไปพบแพทย์ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมอนามัย และ สสส. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกลดตภัย 2.สร้างความรู้สึกสงบ 3.สร้างความหวัง และ 4.สร้างความเข้าใจและให้โอกาส ร่วมกับใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มแกนนำเพื่อการพัฒนาและออกแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในองค์กร เพื่อสื่อสารวัคซีนใจให้ขยายวงกว้างในกลุ่มเพื่อนแรงงานต่อไป</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>พีชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.พีชกระท่อม กล่าวว่า กมธ.ได้พิจารณาจบทั้ง 49 มาตราแล้ว แต่ยังมีบางมาตราที่รอการพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ กมธ.ได้หารือและปรับบางมาตราให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิม แต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เบื้องต้นการปลูกจะไม่จำกัดจำนวนต้นและไม่ต้องขออนุญาต แต่การจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาตกับ อย. พร้อมควบคุมคุณภาพการส่งออกไม่ให้ราคาตก เชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ได้</p>	-